

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1/2555

ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
นางกมลวรรณ โลหิตกาญจน์	การแก้ไภพพฤติกรรมที่ตั้งใจเรียน
นางสาวกมลโมทย์ จำรัสโรมรัน	การแก้ปัญหาการแตกความสามัคคีของนักศึกษา กลุ่ม สคอ.54.1
นายกฤษณะ เฉลิมชัย	การแก้ปัญหาการเรียนของนางสาวสิรา ฝันแจ้ง
นางกิตติยา สันคม	การพัฒนาทักษะเร็วและแม่นยำโดยใช้ชุดเสริมทักษะ
นางสาวเกษวารงค์ พานประเสริฐ	การแก้ใช้สื่อการสอนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้พรรณม้หลักการจัดและดูแลสวน
นางกัลยา ผลศิริ	การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนแบบ
นางกิริติกาญจน์ มาอยู่วัง	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (๓๐๐๐ - ๑๖๐๑) ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่มในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หนังสือภาพพลิกสามมิติ (pop-up)
นายคณิง ศรีอำพร	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เค้าโครงของโครงการวิทยาศาสตร์ โดนใช้เอกสารประกอบการสอน
นางสาวจงกล นันทพล	การพัฒนาทักษะการเชิดหุ่นประกอบการเล่นิทานนิทานสำหรับเด็ก ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวะลพบุรี
นางสาวจรรยาพร เตชะ	จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้น ชพล.54.1-54.3
เจริญรุ่งเรือง	การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น สบล.54.1 เรื่อง การไม่ส่งงาน/ส่งงานช้า
นายจาตุรนต์ บริจินดา	เทคนิคการเรียนรู้แผนกกิจกรรมกลุ่มค้นคว้าจากคำพิพากษาฎีกา เพื่อเป็นแนวทางการนำกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นางสาวจำเริญ วงศ์ฟู	ศึกษาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์
นางสาวจิตต์ไส แก้วบุญเรือง	การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานด้วยทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขางานการตลาดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นายจิรศักดิ์ คลุมดวง	การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาศิลปกรรม
นายชัยวัฒน์ วงศ์เฑาะ	รายงานผลการพัฒนาและใช้สื่อในความรู้วิชา 3000 - 0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เซ็ระบบอินเทอร์เน็ต
นางยุวดี กันทะ	การแก้ปัญหา ความสนใจในเรียนในรายวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1/2555

		ลำปางโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
นางชฎานันท์	ฉิราช	การแก้ปัญหาการลอกข้อสอบการสอบย่อยของนักศึกษา ปวส.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และรายวิชาการระบบฐานข้อมูล
นางณัฐกาญจน์	ถาวรรัตน์	แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางดวงทอง	รูปดี	การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Pratice)
นางดวงพร	มีสมบัติ	การแก้ปัญหานักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการคำนวณทุนถั่วเฉลี่ย โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษาแผนกวิชาบัญชี ห้อง สบบ.54.3 ภาคเรียนที่1/2555
นางดารณี	ขุนโชลนสถาพร	การศึกษาพฤติกรรมกรรมการส่งงานวิชา การจัดเก็บเอกสารของ น.ร. ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการเลขานุการปีการศึกษา 2555
นางธนพร	โปธา	โครงการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาชั้น ปวช.1
นายไตรสิทธิ์	สิงห์วัฒน์	การใช้และฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ปวช.1
นายนรินทร์	มุกดาเนตร	การใช้ปุ่ม NumLock ในการติดตั้งโปรแกรม windows 2003 server
นายนิพนธ์	รุ่งพีช	การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนชั้น ชพค.55.1 โดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
นางบุษบา	ครอบครอง	การแก้ไขปัญหาการเปิดสวิตซ์หลอดไฟ และเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ในห้องเรียน 233
นางปภัสสร	อินทโสทธิ	การส่งเสริมการอ่านหนังสือและฝึกทักษะการสื่อสารวิชาการระบบบัญชี
นางสาวประคอง	เจนคุณาวัดน์	เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
นางประณิตา	ศรีสมุทร	การพัฒนาความสามารถการเรียนวิชาการสวิเพจ ปวช. โปรแกรมสำเร็จรูป
นายประยูทธ	ภาคบุญ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสาขางานที่จบในระดับ ปวช.3
นางพรทิพย์	สุวรรณเลิศ	การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลา
นางพวงพร	สิทธิบุญโญ	การปรับปรุงกิจนิสัยความรับผิดชอบในการเตรียมและจัดซื้ออาหารสดเพื่อใช้ในการเรียนปฏิบัติ
นางพัชรา	พรหมสาขา ณ สกลนคร	การแก้ปัญหาทักษะการใช้จักรเย็บผ้า

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1/2555

นางพัชรินทร์	ชุนนาค	การปรับปรุงพฤติกรรมทำให้ให้นักเรียนมาให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางพัชรินทร์	มีทรัพย์	การพัฒนากิจกรรมสร้างความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาของนักศึกษาชั้น ปวช.2 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางพิชยา	เรือนบุรี	การแก้ปัญหาให้นักเรียนไม่เข้าใจวิธีการคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดโดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
นางสาวแพรวพรรณ	สิทธิวีระกุล	การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวัดหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับ ปวส.
นายภักดี	ศรีอรุณ	การแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียน
นางภัทราวรรณ	สุขพันธ์ุ	การแก้ปัญหาค่าไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
นางมรรษณา	จัดดี	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา
นางมายูร	สิบุญเรือง	การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางยุพิน	แสงเหมือนเพชร	การแก้ปัญหาค่าเรียนของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์
นางรจนา	เฉลิมชัย	การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
นางสาวรุ่งนภา	ยีนยงวานานท์	การนำเศษกล่องจากการทดลองมาใช้ประโยชน์
นางวรรณภา	ไกววัลอารมณ์	การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับ.1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขางานผ้าและเครื่องแต่งกายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางวรรณภา	เทพฉิม	การสร้างแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดของห้องเรียน
นางวรรณพร	ลิ้มสัมพันธ์สันติ	การแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะด้านการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
นางวัลย์วิภา	สะพรั่ง	การแก้ปัญหาแกะสลักไปไม้ไม่ได้
นางสาววัลลา	ทศไฉยธาดา	การแก้ปัญหานักศึกษาไม่เข้าใจ วิชาการคุณค่าสารอาหารฯ<วิชา โภชนาการ>
นางสาววิชรา	เจียรปัญญา	การแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 เรื่องการพิมพ์เว้นวรรคไม่ถูกต้อง
นายวิญญู	คงฉิม	การเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
นางสาวศรีมูย	เมืองยศ	การมัดดอกข่าไม่สวยของนักศึกษาห้อง ชคค.54.1 สาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางศิริลักษณ์	วิภาศรีนิมิต	การพัฒนาให้นักเรียนที่มีปัญหาไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ชคค.54.1 (6 คน)

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1/2555

นางสาวศิวนาถ	ฟังคง	วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสวัสดิ์	ประพฤติ	นักเรียนไม่ทำความสะอาดเก็บขยะในห้องเรียนทิ้ง
นางสุวภัทร	แต้ววัฒนา	การปรับปรุงพฤติกรรมกรเข้าเรียนช้าของนักเรียนแผนกวิชาพาณิชยการ สาขางานการประชาสัมพันธ์
นางอังคณา	สอนลาย	การใช้ verb to be เพื่อการพัฒนาทักษะการพูด ในรายวิชา 3000-1201 ทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
นางอัญญา	โพธิ์อยู่	การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางอัญชญา	เหมวงศ์กุล	เสริมทักษะการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นางสาวอัมรา	ศิริประยงค์	การส่งเสริมทักษะ การค้นคว้าความรู้ด้านการตลาด
นางสาวอานิสรา	โสภณะศุภร์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ เรื่อง การพิมพ์จับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
นางอารีรัตน์	พุทธวงศ์	การแก้ปัญหา นศ. ลืมเนื้อหาวิชาสำคัญ หลักการตลาด
นางอรุรา	โกษาวัง	เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point
นางอุทุมพร	โชควัฒนพรชัย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้าของนักเรียน ปวช.ปีที่3 โดยใช้สื่อการสอน
นายอเนก	อุดแดง	การแก้ปัญหาการขาดทักษะร่างภาพในงานวาดเขียนของนักศึกษา ชั้นปีที่1 คณะศิลปกรรม
นายเอกพล	ไชยพรหม	การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ
นางสาวฉันทนา	หอมขจร	การพัฒนาทักษะการตัดเย็บงานประดิษฐ์ของนักศึกษา ปวส.1 สาขางานการจัดการงานคหกรรมโรงแรม โดยใช้ชุดฝึกแบบบูรณาการ
นายทศพล	วิจารณ์กรณ์	การคูณเลขได้ซ้ำของห้อง ชพ.55.1 จำนวน 5 คน
นายธนพล	กันยะติบ	การพัฒนาพฤติกรรมกรส่งผลงานวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสมพร	สารสมุทร	พฤติกรรมกรไม่ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองของนักเรียน
นางสาวพรรณณี	เชื้อคำลือ	การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1/2555

นายคชาวุธ	เครือวิยะ	ศึกษาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์มางการเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ (2301 - 1004)
นางสาวจิราภรณ์	ต๋วยบุญมา	การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
นางสาวจรรุพร	วางมือ	การแก้ปัญหาการขาดการกระตือรือร้นในคาบเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
นางสาวณัฐนันท์	พิริยะธนาธรรม	การศึกษาการเรียนการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางทิพย์ภิญญา	ผลัดใบ	ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการออกเสียง S/H นักศึกษาระดับชั้น ชพค.54.1 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ในรายวิชา 2000 – 1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
นางสาวธนวรรณ	พันธ์ทิพย์กุล	การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวนิลรัตน์	ซ็อนเขียว	ความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ต่อการทำหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ 4
นางสาวเบญจวรรณ	วรรณสาร	ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง S/T ของนักเรียน ชพช 53.2 วิทยาลัย อาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2555
นางสาวมณีนุช	กันจันวงศ์	แก้ไขพฤติกรรมการเล่นเกมนักศึกษาห้อง ชพค.54.1 ปี1/55 ในรายวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Access 2007
นางสาวศิริพร	ไชยรุ่งเรือง	การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก เรื่อง การใช้ฟิลเตอร์ตกแต่งภาพ ของนักศึกษา ปวช.3 สาขางานเลขานุการ
นายศิลาธรรม	ชัยมงคล	การใช้แบบฝึกทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นปวช.1 แผนกวิชา คหกรรม
นางสาวศุภพร	ใจปิ่นตา	การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ และลดความวิตกกังวลในการสื่อสารของนักเรียน
นายสุธีร์	ฟูเต็มวงศ์	การพัฒนาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
นางเสาวนีย์	จิงจู	“The use of music activities to develop listening speaking skill and reduce an anxiety in communication of the diploma student ”
นางอังคณา	จักรปาณิรักษ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์และการเรียนของนักศึกษาแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรเรียนของนักศึกษา

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1/2555

นางสาวอัยยกรณ์	พันธุ์จินา	การศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 โดยการสังเกตและเสริมแรงทางลบ
นางสาวอภัสรา	พลละคร	การแก้ไขพฤติกรรมกรรมการส่งงานช้ากว่ากำหนด
นางอำพร	สาระมนต์	การร่างภาพวิชากายวิภาค
นายอุดมฤทธิ์	มูลฟู	ศึกษาเจตคติต่อตารางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (2000 - 1421) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
นางกัลยา	สันเทพ	การแก้ปัญหาการขาดเรียนและไม่ส่งงาน ของนักศึกษาวิชาการตลาด นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางที่เรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ด้วยวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
นางสาวอัญชุลี	ทวีบุญ	ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ปวช. ปีที่3/2555 ที่มีต่อการสอนโดยเน้นการบันทึกบัญชี วิชาการบัญชีรวมค่าและฝากขาย
นางสาวอรทัย	ใจยัง	การวิจัยเรื่อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะ ร ล โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสาวนภษร	จ๋วยอินทร์	การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักศึกษาสาขา การบัญชี ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553